



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร	1	ชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์	ข่าวสด
	2	ชวนขึ้นทะเบียนดิจิทัล	ข่าวสด
	3	ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกร รักษาสิทธิ์ รับโอกาสการช่วยเหลือจากภาครัฐ	เดลินิวส์
	4	ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกร 2567 ทำเองได้ง่าย เตรียมรับสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐ	สยามนิวส์
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา	5	ผอ.สสท.4 ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้เกษตรกร	สยามรัฐ
	6	ผอ.สสท.4 ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้เกษตรกร	Line Today
ส่วนภูมิภาค			
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร	7	เกษตรกรกำแพงเพชร!!ขอเชิญชวนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกรให้	Time news
งาน “สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรณด์นนทบุรีการ์รันตี”	8	นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรณด์นนทบุรีการ์รันตี” ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี	FB: หนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึก
	9	นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรณด์นนทบุรีการ์รันตี” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต	FB: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
	10	นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรณด์นนทบุรีการ์รันตี” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต	X: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
	11	นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรณด์นนทบุรีการ์รันตี” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต	IG: prd.nonthaburi
	12	นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรณด์นนทบุรีการ์รันตี” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต	FB: หนังสือพิมพ์ นิวส์นนท์
	13	จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรณด์นนทบุรีการ์รันตี” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต	การเมืองชุมชน

ข่าวสด	Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ		
	วันที่: พุธ 5 มิถุนายน 2567		
Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100	ปีที่: 34	ฉบับที่: 12243	หน้า: 5(ซ้าย)
	Col.Inch: 19.02	Ad Value: 20,922	PRValue (x3): 62,766
	หัวข้อข่าว: ชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์		
คลิป: ชาว-ดำ			

ชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรโดยสามารถแจ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน e-Form ในเว็บไซต์ <https://efarmer.doae.go.th> หรือผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช หรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆ และสามารถปรับปรุงข้อมูลการเกษตรด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook

ล่าสุดเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 6.9 ล้านครัวเรือน และเป็นสมาชิกครัวเรือนจำนวน 11 ล้านราย รวมทั้งหมด 17.90 ล้านราย คิดเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 147 ล้านไร่ (นับพื้นที่เพาะปลูกแบบสะสม) ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความเสี่ยงทางภัยธรรมชาติ ที่มีเหตุปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง อุณหภูมิสูง ที่มีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตด้านการเกษตรเสียหาย การขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยธรรมชาติ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้อย่างทันที่ อาทิ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชมากกว่า 4 แสนครัวเรือนต่อปี วงเงินช่วยเหลือ 6 พันล้านบาท, โครงการประกันภัยพืชผล มากกว่า 1 แสนครัวเรือนต่อปี วงเงิน 1 พันล้านบาท, โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.6 ล้านครัวเรือนต่อปี วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือสมุดเล่มเขียวเป็นสมุดเขียวดิจิทัล ที่มีข้อมูลเกษตรกร ชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่เพาะปลูก ระยะเวลาการปลูก ระยะเวลาคาดว่าจะเก็บเกี่ยว และผลผลิตแต่ละปีครบถ้วน ดังนั้น การยกระดับทะเบียนเกษตรกรเป็นการยกระดับอาชีพเกษตรกร เพื่อรักษาสิทธิและความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไป

ข่าวสด กรอบข่าว Khao Sod (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100	Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ วันที่: พุธที่ 6 มิถุนายน 2567 ปีที่: 34 ฉบับที่: 12244 Col.Inch: 19.03 Ad Value: 20,933 หัวข้อข่าว: ชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนดิจิทัล	หน้า: 5(ซ้าย) PRValue (x3): 62,799	คลิป: ข่าว-คำ

ชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนดิจิทัล

นายพีรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร โดยสามารถแจ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน e-Form ในเว็บไซต์ <https://efarmer.doae.go.th> หรือผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช หรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆ และสามารถปรับปรุงข้อมูลการเกษตรด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook

ล่าสุดเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 6.9 ล้านครัวเรือน และเป็นสมาชิกครัวเรือนจำนวน 11 ล้านราย รวมทั้งหมด 17.90 ล้านราย คิดเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 147 ล้านไร่ (นับพื้นที่เพาะปลูกแบบสะสม) ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความเสี่ยงทางภัยธรรมชาติ ที่มีเหตุปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง อุณหภูมิสูง ที่จะมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตด้านการเกษตรเสียหาย การขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยธรรมชาติ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้อย่างทันท่วงที อาทิ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชมากกว่า 4 แสนครัวเรือนต่อปี วงเงินช่วยเหลือ 6 พันล้านบาท, โครงการประกันภัยพืชผล มากกว่า 1 แสนครัวเรือนต่อปี วงเงิน 1 พันล้านบาท, โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.6 ล้านครัวเรือนต่อปี วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือสมุดเล่มเขียวเป็นสมุดเขียวดิจิทัล ที่มีข้อมูลเกษตรกร ชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่เพาะปลูก ระยะเวลาการปลูกระยะเวลาคาดว่าจะเก็บเกี่ยว และผลผลิตแต่ละปีครบถ้วน ดังนั้น การยกระดับทะเบียนเกษตรกรเป็นการยกระดับอาชีพเกษตรกร เพื่อรักษาสิทธิและความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไป

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร รักษาสิทธิ์ รับโอกาสการช่วยเหลือจากภาครัฐ



เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกแล้ว แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทำเองได้ง่าย เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาส และการช่วยเหลือจากภาครัฐ

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นเรื่องจำเป็นที่เกษตรกรทุกคนต้องปฏิบัติ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ เป็นเกษตรกรผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ ต้องผู้ปลูกพืช ทำไร่นาสวนผสม ทำนาเกลือสมุทร หรือเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ และต้องรับรองข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงทุกครั้งที่มาแจ้ง เกษตรกรควรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอให้เป็นปัจจุบันทุกรอบการเพาะปลูก จะมีโอกาสเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากโครงการคุ้มครองทางสังคมของทางภาครัฐ การช่วยเหลือเมื่อเกิดกรณีภัยธรรมชาติ ภาครัฐเองก็จะมีข้อมูลสำคัญ เช่น พื้นที่การเพาะปลูก เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและวิเคราะห์การดำเนินงานของภาครัฐ การจัดการด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริม และสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้วย

“เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะได้รับหนังสือสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือสมุดเล่มเขียว และในอนาคตจะพัฒนาเป็นสมุดเขียวดิจิทัล อยู่ใน Web Application : e-Form และ Mobile Application : “ Farmbook ” , “ ทางรัฐ ” และ “ ThaiD ” ที่มีข้อมูลเกษตรกร ชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่เพาะปลูก ระยะเวลาการปลูก ระยะเวลาคาดว่าจะเก็บเกี่ยว และผลผลิตแต่ละปีครบถ้วน ดังนั้นจึงเป็นแนวโน้มในการยกระดับอาชีพเกษตรกร ปัจจุบันการขึ้นทะเบียนสามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร โดยสามารถแจ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่าน e-Form ในเว็บไซต์

<https://efarmer.doae.go.th> หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือ จุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้น ๆ และสามารถปรับปรุงข้อมูลการเกษตรด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในการรวมบริการต่าง ๆ ของภาครัฐสำหรับประชาชนผ่าน “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” และ “แอปพลิเคชัน ThaiD” ของกรมการปกครอง เพื่อ บูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อความสะดวกของเกษตรกร ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งบริหารจัดการ และ บำรุงรักษาฐานข้อมูลหลัก และระบบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนจะดำเนินการพัฒนาการให้บริการแจ้งเตือน (Personalized Notifications) รายบุคคล เช่น อุณหภูมิ อากาศ ความชื้น ดิน ปุ๋ยใน แอปพลิเคชัน Farmbook การแจ้งการเกิดภัยพิบัติด้วยตัวเกษตรกรเอง และการจัดทำประวัติเกษตรกรดิจิทัล ในปี 2568 เพื่อให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะประโยชน์ต่อทั้งตัวเกษตรกรเอง และภาครัฐ โดยเฉพาะเกษตรกร จะสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการทำเกษตรฤดูกาลถัดไปแล้ว เข้าถึงสิทธิการคุ้มครองทางสังคมด้านเกษตร อาทิ การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช การเข้าร่วมการประกันภัยพืชผล การเข้าร่วมโครงการมาตรการภาครัฐอื่น ๆ และการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการ นั้น ๆ

“ประเทศไทยมีความเสี่ยงทางภัยธรรมชาติ ที่มีเหตุปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง อุณหภูมิสูง ที่จะมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตด้านการเกษตรเสียหาย การขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยธรรมชาติ จะได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้อย่างทันท่วงที ที่ผ่านมารัฐบาลได้ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เช่น ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช มากกว่า 4 แสนครัวเรือนต่อปี วงเงินช่วยเหลือ 6 พันล้านบาท, โครงการประกันภัยพืชผล มากกว่า 1 แสนครัวเรือนต่อปี วงเงิน 1 พันล้านบาท, โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.6 ล้านครัวเรือนต่อปี วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เป็นต้น”

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านที่ทำการเพาะปลูกแล้ว ได้แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งที่มีการเพาะปลูก ให้ตรงตามความเป็นจริงและปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิ์และโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่ ศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือเกษตรกรสามารถดำเนินการได้เองผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Form ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook



ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 ทำเองได้ง่าย เตรียมรับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐ

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช ทำไร่นาสวนผสม ทำนาเกลือสมุทร และเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เพื่อให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรทั่วประเทศ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและยังมีสถานะการเป็นเกษตรกรอยู่จำนวน 6.9 ล้านครัวเรือน และมีสมาชิกครัวเรือน จำนวน 11 ล้านราย รวมทั้งหมด 17.90 ล้านราย โดยในปี 2566 มีเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตร จำนวน 6 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 147 ล้านไร่ (นับพื้นที่แบบสะสม) จึงได้จัดงานแถลงข่าวการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 ขึ้น ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการ Kick off การรณรงค์ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว

ในปี 2567 กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรตามข้อเท็จจริงด้วยตนเองผ่าน Mobile Application และ Web Application และร่วมบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และร่วมพัฒนาระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในการรวมบริการต่าง ๆ ของภาครัฐสำหรับประชาชนผ่าน แอปพลิเคชัน ทางรัฐ และ แอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครอง เพื่อความสะดวกของเกษตรกร และยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งบริหารจัดการและบำรุงรักษาฐานข้อมูลหลัก และระบบที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้บริการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ทะเบียนเกษตรกรมีข้อมูลที่ครบถ้วน นำไปสู่การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร จัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศ สามารถนำไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศและเอกชน เป็นข้อมูลประกอบโครงการและมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ในปี 2567 กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรตามข้อเท็จจริงด้วยตนเองผ่าน Mobile Application และ Web Application และร่วมบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และร่วมพัฒนาระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในการรวมบริการต่าง ๆ ของภาครัฐสำหรับประชาชนผ่าน แอปพลิเคชัน ทางรัฐ และ แอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครอง เพื่อความสะดวกของเกษตรกร และยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งบริหารจัดการและบำรุงรักษาฐานข้อมูลหลัก และระบบที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้บริการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ทะเบียนเกษตรกรมีข้อมูลที่ครบถ้วน นำไปสู่การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร จัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศ สามารถนำไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นข้อมูลประกอบโครงการและมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วย Digital Transformation โดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องมาใช้ เช่น การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่และขอบเขตเอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 จากกรมที่ดิน การตรวจสอบข้อมูลบุคคล จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบและดึงข้อมูลเกษตรกรจากทะเบียนราษฎร ผ่านระบบ Linkage center แบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time มีการตรวจสอบการเพาะปลูกแต่ละชนิดพืช ด้วยการแปรภาพถ่ายดาวเทียมของ Gistda รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคม โดยการติดประกาศภายในชุมชน 3 วัน หรือการทำประชาคม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลอีกครั้งด้วยเทคโนโลยีแผนที่ GIS โดยการจัดทำผังแปลงเกษตรกรกรมดิจิทัล หรือวาดผังแปลงด้วยระบบ Geoplots ที่มีทั้งในรูปแบบ Mobile Application และ Web Application ซึ่งทำให้ข้อมูลเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่ง มีประโยชน์ต่อทั้งตัวเกษตรกรเอง และภาครัฐ โดยเฉพาะเกษตรกร นอกจากจะสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการทำ การเกษตรฤดูกาลถัดไปแล้ว ยังมีสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการด้านเกษตร ได้แก่ การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช การเข้าร่วมการประกันภัยพืชผลซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการนั้น ๆ การเข้าร่วมโครงการมาตรการภาครัฐอื่น ๆ และการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพส่วนภาครัฐก็สามารถนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาการเกษตร การจัดการด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริม และสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการภาครัฐครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช มากกว่า 4 แสนครัวเรือนต่อปี วงเงินช่วยเหลือ 6 พันล้านบาท, โครงการประกันภัยพืชผล มากกว่า 1 แสนครัวเรือนต่อปี วงเงิน 1 พันล้านบาท, โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.6 ล้านครัวเรือนต่อปี วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เป็นต้น

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านที่ทำการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งที่มีการเพาะปลูก ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ปลูกแล้ว 30 วัน หากยังยืนต้น ให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปีรอบการขึ้นทะเบียน ให้ตรงตามความเป็นจริงและปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิ์และโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการเกษตรกรผู้รณรงค์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือเกษตรกรดำเนินการด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผ่านระบบ e-Form ที่เว็บไซต์ <https://efarmer.doae.go.th> และแอปพลิเคชัน Farmbook



ซึ่งเป็นแปลงของนางไพฑูล แสนกระจาย มีพื้นที่ปลูก จำนวน 2 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 3-5 ตัน ส่งขายได้กิโลกรัมละ 7 บาท สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรหลังฤดูกาลทำนา กว่า 20,000 บาท นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ของเกษตรกรอำเภอเลิงนกทา ซึ่งเป็นแปลงของนายสุพรรณ สังคีรี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกไม้ผล ประมาณ 20 ไร่ และมีผลไม้หลักเป็น ทุเรียน ปลูกมาแล้วกว่า 5 ปี คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาดประมาณ ปลายเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ นายกมล โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำการดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว การป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานต่อไป



พอ.สสท.4 ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้เกษตรกร


สยามรัฐ

อัปเดต 1 วันที่แล้ว • เผยแพร่ 1 วันที่แล้ว

ติดตาม



วันที่ 5 มิ.ย.67 นายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรให้ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยมี นายนพดล ผุดผ่อง เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม ร่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแดงโม GAP ตำบลหนองแห่น หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแห่น อำเภอกุดชุม

ซึ่งเป็นแปลงของนางไพฑูล แสนกระจาย มีพื้นที่ปลูก จำนวน 2 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 3-5 ตัน ส่งขายได้กิโลกรัมละ 7 บาท สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรหลังฤดูกาลทำนา กว่า 20,000 บาท นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ของเกษตรกรอำเภอเลิงนกทา ซึ่งเป็นแปลงของนายสุพรรณ สังข์ศรี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกไม้ผล ประมาณ 20 ไร่ และมีผลไม้หลักเป็นทุเรียน ปลูกมาแล้วกว่า 5 ปี คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาดประมาณ ปลายเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ นายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำการดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว การป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานต่อไป



TimeNews

ข่าวท้องถิ่น กำแพงเพชร



เกษตรกรกำแพงเพชร!!ขอเชิญชวนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้

เกษตรกรกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐ



นายธนดล วงษ์จันทร์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นหน่วยดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน.92,364.ครัวเรือน โดยในปี 2566 มีเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตร จำนวน ..78,132. ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85

นายรณดล กล่าวต่อไปว่าในปี 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกษตรกรทุกราย ที่ทำการเกษตรในกลุ่มผู้ปลูกพืชทุกชนิด การทำไร่นาสวนผสม และการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ มาแจ้งปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน โดยเกษตรกรที่ทำการปลูกพืชล้มลุก เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน พืชผัก แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทุกครั้งหลังการเพาะปลูก 15 วัน ไม้ผลและไม้ยืนต้น หลังการปลูก 30 วัน หากยังยืนยันให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปีตามรอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร



โดยสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการเกษตรกรพี่คุณเราฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือเกษตรกรสามารถดำเนินการด้วยตนเอง ทางระบบออนไลน์ ผ่านระบบ e – Form ที่เว็บไซต์ <https://efarmer.doe.go.th> และแอปพลิเคชัน Farmbook การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีผลสำคัญอย่างยิ่ง มีประโยชน์โดยตรงต่อทั้งตัวเกษตรกรเอง และภาครัฐ โดยเฉพาะเกษตรกร



นอกจากจะสามารถนำข้อมูลไปวางแผนทำการเกษตรในฤดูกาลถัดไปแล้ว ยังมีสิทธิ์การเข้าถึงสวัสดิการด้านการเกษตร เช่นการได้รับความช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช การเข้าร่วมประกันพืชผลซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการนั้นๆ การเข้าร่วมโครงการมาตรการภาครัฐอื่นๆและการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพส่วนภาครัฐก็สามารถนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาการเกษตร การจัดการด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริม และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอที่ใกล้บ้าน หรือที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 055-716858



หนังสือพิมพ์ชี้ชัด เจาะลึก

19h · 🌐

นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว "สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรต้นนนทบุรีการ์รันดี" ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

5 - 10 มิถุนายนนี้เท่านั้น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์ โดยมีนางพลัศริญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรต้นนนทบุรีการ์รันดี ให้กับผู้ประกอบการได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับแปรต้นนนทบุรีการ์รันดี เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ฯ เป็นจำนวนมาก ภายในงานจัดให้มี นิทรรศการการรับรองคุณภาพสินค้าภายใต้แบรนด์ "นนทบุรีการ์รันดี สินค้าดีสู่เศรษฐกิจดี" เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และมาตรฐานของสินค้าท้องถิ่น ที่ผ่านการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยจากจังหวัด และการออกร้านจำหน่ายสินค้านนทบุรีการ์รันดีกว่า 34 ร้านค้า ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้านนนทบุรีการ์รันดี ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ทุเรียนนนท์ กระท่อนห่อบางกร่าง กล้วยหอม ผักสลัด ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว กข.43 ชากซ์ผสมหน่อกะลา พุดdingมะพร้าวอ่อน หมุยอ ปลาเค็มอบ โอโซน นมแพะอัดเม็ด มะนาวทูลเกล้า เครื่องปั้นดินเผา และสินค้าน่าสนใจอีกมากมาย พร้อมรับชมการแสดง จากศิลปินที่มีชื่อเสียงได้ทุกวัน

งาน Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 10 มิถุนายน 2567 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนชาวนนทบุรี และผู้สนใจ มาเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าดีแปรต้นนนทบุรีการ์รันดีกันได้ทุกวัน มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ล้วนมีรสชาติอร่อย คุณประโยชน์สูง และปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะผ่านการคัดสรรคุณภาพสูงสุดและได้รับการรับรองจากแบรนด์ "นนทบุรีการ์รันดี" และร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีไปด้วยกัน





สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

19h · 🌐

นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว "สินค้าเกษตรคุณภาพ แบนด์นนทบุรีการ์รันตี" ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดงาน "Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์" ยกขบวนสินค้าเกษตรคุณภาพ แบนด์นนทบุรีการ์รันตี มาให้เหล่านักช้อป เลือกซื้อกันที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี 5 - 10 มิถุนายนนี้เท่านั้น

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางระวีพรรณ แก้วเพียงพิชญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์ โดยมีนางพลัศริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรแบนด์นนทบุรีการ์รันตีให้กับผู้ประกอบการได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับแบนด์นนทบุรีการ์รันตี เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ภาคีรัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ฯ เป็นจำนวนมาก

ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการการรับรองคุณภาพสินค้าภายใต้แบนด์ "นนทบุรีการ์รันตี สินค้าดีสู่เศรษฐกิจดี" เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และมาตรฐานของสินค้าท้องถิ่น ที่ผ่านการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยจากจังหวัด และการออกร้านจำหน่ายสินค้านนทบุรีการ์รันตีกว่า 34 ร้านค้า ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้านนทบุรีการ์รันตีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ทุเรียนนนท์ กระถ่อนห่อบางกร่าง กล้วยหอม ผักสลัด ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว กข.43 ชาชกผสมหน่อกะลา พุดdingมะพร้าวอ่อน หมุยอ ปลาเค็มอบโอโซน นมแพะอัดเม็ด มะนาวทูลเกล้า เครื่องปั้นดินเผา และสินค้าน่าสนใจอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำกระถ่อนลอยแก้ว การทำแซนด์วิชผักสลัด การทำข้าวตอกน้ำกะทิทุเรียน การจัดสวนถาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ ท่อง คุปองลุ้นโชคเครื่องใช้ไฟฟ้า คุปองเงินสด พร้อมรับชมการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงได้ทุกวัน

งาน Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 10 มิถุนายน 2567 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนชาวนนทบุรี และผู้สนใจ มาเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าดีแบนด์นนทบุรีการ์รันตีกันได้ทุกวัน มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ล้วนมีรสชาติอร่อย คุณประโยชน์สูง และปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะผ่านการคัดสรรคุณภาพสูงสุดและได้รับการรับรองจากแบนด์ "นนทบุรีการ์รันตี" และร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีไปด้วยกัน

#นนทบุรีการ์รันตี

#ของดีเมืองนนท์

#กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน

📍 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มได้ที่

🌐 Website :

<https://nonthaburi.prd.go.th>

📺 TikTok :

www.tiktok.com/@prdnonthaburi

📷 Instagram :

www.instagram.com/prd.nonthaburi

📺 Youtube :

www.youtube.com/@PRDnon01

📘 Facebook :

<https://www.facebook.com/prnonthaburi>

📺 X :

https://x.com/nongnontprd?t=8snjntXHXFVbOA4aLef_4A&s=09





สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
@nongnontprd



นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แกรนด์นนทบุรีการ์รันตี” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต

facebook.com/share/p/n8kMeR...

Translate post



8:59 PM · Jun 6, 2024 · 28 Views



prd.nonthaburi • Follow



prd.nonthaburi นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว "สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรณคณนนทบุรี การันตี" ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดงาน "Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์" ยกขบวนสินค้าเกษตรคุณภาพ แปรณคณนนทบุรีการันตี มาให้เหล่านักชอปป เลือกชื้อกันที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี 5 - 10 มิถุนายนนี้เท่านั้น

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์ โดยมีนางพลศรีัญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรณคณนนทบุรีการันตี ให้กับผู้ประกอบการได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เก็บการกระต๋นตระพรคณนนทบุรีของ



18 hours ago

Log in to like or comment.



หนังสือพิมพ์ นิวส์นัท

17h · 🌐

นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว "สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรณต้นนนทบุรีการันตี" ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดงาน "Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์" ยกขบวนสินค้าเกษตรคุณภาพ แปรณต้นนนทบุรีการันตี มาให้เหล่านักช้อป เลือกซื้อกันที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี 5 - 10 มิถุนายนนี้เท่านั้น

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์ โดยมีนางพลตรีัญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรณต้นนนทบุรีการันตีให้กับผู้ประกอบการได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับแปรณต้นนนทบุรีการันตี เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ฯ เป็นจำนวนมาก

ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการการรับรองคุณภาพสินค้าภายใต้แบรนด์ "นนทบุรีการันตี สินค้าดีสู่เศรษฐกิจดี" เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และมาตรฐานของสินค้าท้องถิ่น ที่ผ่านการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยจากจังหวัด และการออกร้านจำหน่ายสินค้านนนทบุรีการันตีกว่า 34 ร้านค้า ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้านนนทบุรีการันตีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ทุเรียนนนท์ กระถ่อนหอบบาง กร่าง กล้วยหอม ผักสลัด ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว กข.43 ชากผสมหน่อกะลา พุดdingมะพร้าวอ่อน หมวยอ ปลาเค็มอบไอโซน นมแพะอัดเม็ด มะนาวทุลเกล้า เครื่องปั้นดินเผา และสินค้านานาสนใจอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำกระถ่อนลอยแก้ว การทำแซนด์วิชผักสลัด การทำข้าวดอกน้ำกะทิทุเรียน การจัดสวนถาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย นาททอง คุปองลุ้นโชคเครื่องใช้ไฟฟ้า คุปองเงินสด พร้อมรับชมการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงได้ทุกวัน

งาน Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 10 มิถุนายน 2567 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนชาวนนทบุรี และผู้สนใจ มาเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าดีแปรณต้นนนทบุรีการันตีกันได้ทุกวัน มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ล้วนมีรสชาติอร่อย คุณประโยชน์สูง และปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะผ่านการคัดสรรคุณภาพสูงสุดและได้รับการรับรองจากแบรนด์ "นนทบุรีการันตี" และร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีไปด้วยกัน

#บก.ต้อย นิวส์นัท รายงาน/





จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แบรนด์ต้นนทบุรีการ์นตี” ณ เซ็นทรัล เวสต์ เกต

โดย กองบก. - 6 มิถุนายน 2024

41



จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดงาน **“Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์”** ยกขบวนสินค้าเกษตรคุณภาพ แแบรนด์ต้นนทบุรีการ์นตี มาให้เหล่านักช้อป เลือกซื้อกันที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี 5 – 10 มิถุนายนนี้เท่านั้น

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์ โดยมีนางพลศรีัญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรแบรนด์ต้นนทบุรีการ์นตี ให้กับผู้ประกอบการได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ต้นนทบุรีการ์นตี เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ๑ เป็นจำนวนมาก

ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการการรับรองคุณภาพสินค้าภายใต้แบรนด์ “นนทบุรีการันตี สินค้าดีสู่เศรษฐกิจดี” เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และมาตรฐานของสินค้าท้องถิ่น ที่ผ่านการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยจากจังหวัด และการออกร้านจำหน่ายสินค้านนทบุรีการันตีกว่า 34 ร้านค้า ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้านนทบุรีการันตีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ทุเรียนนนท์ กระถ่อนห่อบางกร่าง กล้วยหอม ผักสลัด ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว กข.43 ชาชั๊กผสมหน่อกะลา พุดdingมะพร้าวอ่อน หมวยอ ปลาเค็มอบโอโซน นมแพะอัดเม็ด มะนาวทุลเกล้า เครื่องปั้นดินเผา และสินค้าน่าสนใจอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำกระถ่อนลอยแก้ว การทำแซนด์วิชผักสลัด การทำข้าวตอกน้ำกะทิทุเรียน การจัดสวนถาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย นาทิทอง คุปองลุ้นโชคเครื่องใช้ไฟฟ้า คุปองเงินสด พร้อมรับชมการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงได้ทุกวัน



งาน **Nonthaburi Guarantee** ของดีเมืองนนท์ในครั้งนี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2567 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนชาวนนทบุรี และผู้สนใจ มาเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าดีแบรนด์นนทบุรีการันตีกันได้ทุกวัน มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ล้วนมีรสชาติอร่อย คุณประโยชน์สูง และปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะผ่านการคัดสรรคุณภาพสูงสุดและได้รับการรับรองจากแบรนด์ “นนทบุรีการันตี” และร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีไปด้วยกัน